

**การตรวจเยี่ยมเสริมพลังภายใต้โครงการ ๑๐๐ ตำบลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ณ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙**

ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายในการพัฒนา 100 ตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐานการเรียนรู้สู่การพัฒนาและขยายผล โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานแบบประชารัฐที่มีกลไกการขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาคน และกระบวนการหลักของกรมอนามัย

อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ พร้อมด้วยทีมเยี่ยมเสริมพลังนักวิชาการรุ่นใหม่กรมอนามัย ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังระบบสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยช่วงเช้าเดินทางไปที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม และช่วงบ่ายเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม อำเภอจอมพระ โดยกิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลังได้แก่ การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมเสริมพลังภายใต้โครงการ ๑๐๐ ตำบลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพ เยี่ยมชมบทนิทรรศการรับฟังการนำเสนอระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างความเข้มแข็งระหว่างศูนย์อนามัยและภาคีเครือข่าย

สำนักงานเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีประชากร ๔๕,๓๗๔ คน ๙,๑๔๓ หลังคาเรือน ๗ ตำบล ๗๘ หมู่บ้าน เทศบาล ๒ แห่ง อบต. ๖ แห่ง รพช. ๓๐ เตียง ๑ แห่ง รพ.สต. ๑๐ แห่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ นายอำเภอสนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนมนายแพทย์โสภณ มุขสิทธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี สาธารณสุขอำเภอสนม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนมนายเพชร แสนสุข ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในอำเภอสนมร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

๑. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเด็กจำนวน 140 คน เป็นเด็กที่อยู่ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพซึ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่ให้เด็กได้เล่นทั้งในอาคารและนอกอาคารโดยภายนอกอาคารมีการให้เด็กได้เล่นกับธรรมชาติ การสอนเด็กว่ายน้ำ เป็นต้น ส่วนภายในอาคารมีของเล่นเด็กตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กของกรมอนามัย สุขชาย-หญิง แยกกันเพื่อสอนเด็ก การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษด้วยภาพ Jigsaw ฐานการเรียนรู้ ห้องสมุดของเล่น นิทานของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ของเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านสี ของเล่นเพื่อกระตุ้นสมองส่วนคิด ใช้สีช่วยในการพัฒนาการเด็ก การจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก กิจกรรมการเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

กล้ามเนื้อ การนำวัสดุใช้แล้วมาทำเป็นของเล่น เช่น กลองนม กระจก้าผลไม้ มาสร้างเป็นบ้านโดยได้งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. และมอบแนะนำผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการในช่วง ๓๐ เดือนแรกโดยครูใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในการให้คำแนะนำ และเด็กในศูนย์แห่งนี้ไม่มีปัญหาพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ได้สอบถามผู้ดำเนินงานในพื้นที่เรื่องการพัฒนาเด็กเล็ก การตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก และให้ส่วนกลางเสริมข้อมูลวิชาการให้แก่พื้นที่โดยให้ความสำคัญเรื่องการเรียนรู้อย่างดี และแนะนำให้จัดกิจกรรมตามคู่มือเล่นตามรอยยุคลบาทคือการเล่นกับธรรมชาติและควรให้ได้รู้จักการเล่นพื้นบ้าน โดยคนในพื้นที่ต้องเป็นผู้สอนเด็ก และเสนอสำนักส่งเสริมสุขภาพให้จัดทำ Toy directory หมายถึงรวบรวมของเล่นเด็กทั้งหมดในประเทศไทย จำหน่ายที่ใด มีชื่ออย่างไร และได้ให้แนวคิดว่าการลงทุนกับเด็กเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก เพื่อให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า แม้ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเกิดขึ้นในระยะยาวแต่คุ้มค่าแน่นอน รวมถึงก่อนคลอดแม่ต้องดูแลตัวเองเพื่อให้ลูกที่เกิดมามีคุณภาพด้วย นอกจากนี้ท่านอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ แนะนำว่าควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบคุณภาพการให้คำแนะนำในเรื่องพัฒนาการเด็กระหว่างครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องงานวิจัยที่มาสนับสนุนการดำเนินงานโดยให้ส่วนกลางคิดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๒. เยี่ยมชมนิทรรศการตำบลต้นแบบการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 9 เรื่องโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้นำการเยี่ยมชมพร้อมนำเสนอ อาทิเช่น

- ก. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย ๖ เดือน การจำหน่ายถุงเก็บน้ำนมคลินิกนมแม่หลังคลอดก่อนกลับบ้าน การแนะนำอาหารกระตุ้นน้ำนม
- ข. พัฒนาการเด็กมีชุดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก วิธีการถ่ายทอดความรู้ให้เด็กเกิดความเข้าใจ
- ค. โภชนาการมีการนำนวัตกรรมที่ทำให้เห็นปริมาณน้ำตาลชัดเจนในอาหารประเภทต่าง ๆ โดยการนำเอาจำนวนช้อนชามาแสดงเป็นปริมาณน้ำตาล อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ กล่าวว่ากรมอนามัยตั้งเป้าหมายให้เด็กไทยสูงสมส่วน โดยกำหนดนโยบายให้เด็กไทยอายุ 19 ปีชายควรสูง ๑๘๐ ซม. และหญิงควรสูง ๑๗๐ ซม.
- ง. ภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธุ์เมื่อตั้งครรภ์ยังคงภาวะซีดอยู่ทำให้เด็กในครรภ์น้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม (Low Birth Weight, LBW)
- จ. การวางแผนครอบครัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูช่วยกันสอนเด็กนักเรียนให้รู้จักวิธีคุมกำเนิดประเภทต่าง ๆ รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของวิธีคุมกำเนิดแต่ละประเภท
- ฉ. คลินิก Dietary and Physical Activity Clinic (DPAC) พร้อมทั้งโยคะ ฮูลาฮูป ฯลฯ
- ช. มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุที่น่าสนใจคือมีพระภิกษุเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุด้วย ซึ่งท่านอธิบดีได้ชวนคิดเรื่องผู้สูงอายุที่ไม่มีบ้านจะดำเนินการได้อย่างไรบ้าง
- ซ. โรงพยาบาลสนมเป็นสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน (Green & Clean Hospital) ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- ณ. การกำจัดขยะ ท่านอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ กล่าวว่า การกำจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ๓ กระทรวง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดูแลขยะทั่วไป กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดูแลขยะอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงสาธารณสุขดูแลขยะติดเชื้อสำหรับตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม นำมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดที่จังหวัดนครสวรรค์ กำจัดด้วยเทคโนโลยีพลาสมาอาร์ค ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งศูนย์อนามัยที่ ๙ ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ

(Memorandum of understanding, MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่ออบรมให้ความรู้กับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยเขตภายในปี ๒๕๕๙ และอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ชिरะ เพ็งจันทร์ ได้ชวนคิดว่าในอนาคตจะมี home health care มากขึ้นจะจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากส่วนนี้ได้อย่างไร รวมถึงปัญหามูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกสัตว์ ซึ่งทางเทศบาลตำบลสนมได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding, MOU) กับปศุสัตว์จังหวัด เพื่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากคลินิกสัตว์ ในขณะนี้เทศบาลตำบลสนมมีคลินิกสัตว์ประมาณ ๑๐๐ แห่ง ส่วนขยะชุมชนมีการคัดแยกขยะและมีจุดพักขยะ เทศบาลตำบลสนมขนไปกำจัดในพื้นที่ที่เตรียมไว้จำนวน ๗ ไร่

๓. อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ชिरะ เพ็งจันทร์ มอบป้ายสถานบริการลดโลกร้อนแก่โรงพยาบาลสนม มอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพเทศบาลตำบลสนม มอบประกาศนียบัตรครูดีเด่นต้นแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) จำนวน ๔๓ คน การดำเนินงานในพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ชिरะ เพ็งจันทร์ ได้ให้เป้าหมายของการดูแลคนทุกกลุ่มวัยคือ คนไทยมีอายุเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๘๐ ปี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรค และไม่ติดเตียง สำหรับระบบสุขภาพยั่งยืนควรพิจารณาใน ๒ เรื่องคือ ต้นทุน และ SAFE (Sustainable, Accessibility, Fair และ Efficiency) และมาตรวัดความสุขนอกจากมี Happy Meter แล้วควรมี Happy Workplace ด้วย รัชชการแสดงต้อนรับจากชมรมผู้สูงอายุ เป็นการนำการร่าวงของคนในพื้นที่ที่มีมาตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มาใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายให้แข็งแรงอย่างครั้นเครง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน นำเอาวิถีชีวิตมาแต่งเป็นเพลงพ็อนรำ อนุรักษ์ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๔๑ และนำเรื่องราวนี้ถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนของพื้นที่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไป มีนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “ถึงป่วย...ก็สวยหล่อได้” โดยจิตอาสาดูแลสุขภาพชุมชนบริการตกแต่งทรงผมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และรับฟังการนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการของเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีรายละเอียดดังนี้

๑ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสนม ดำเนินการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานในการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก แก้ไขปัญหาการฝากครรภ์ช้า หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงได้รับการดูแลอย่างดีและจัดระบบส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ มีการทบทวนแม่คลอดกรณีที่เกิดความผิดปกติจากการคลอดที่โรงพยาบาล ทำให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลตำบลสนม โรงเรียนพ่อแม่หมู่ที่ ๒ และโรงเรียนพ่อแม่หมู่ที่ ๑๑ ชมรมนมแม่ อสม.เชี่ยวชาญนมแม่คอยเป็นที่ปรึกษา ติดตามเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่ และอสม. เพื่อให้คำแนะนำในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ตัวชี้วัด	ร้อยละ
การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์	๖๐.๓๐
หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์	๕๙.๔๖
เด็กแรกเกิดถึง ๖ เดือนกินนมแม่เพียงอย่างเดียว	๔๐.๑๕
เด็กแรกเกิดถึง ๕ ปีมีพัฒนาการสมวัย	๘๕.๖๒

๒ กลุ่มวัยเรียน-วัยรุ่น ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เช่น 1) กิจกรรมการแก้ปัญหาเด็กอ้วน 2) กิจกรรมการตรวจประเมิน IQ/EQ ของเด็ก 3) กิจกรรมการสร้างแกนนำวัยรุ่นด้วยโครงการค่ายวัยใสความรู้ควบคู่คุณธรรมโดยใช้งบประมาณจากเทศบาลตำบลสนม องค์การบริหารส่วนตำบลสนม และโรงพยาบาลสนม 4) กิจกรรมปรับทัศนคติครูในการสอนเพศศึกษารอบด้านโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทั้งอำเภอรวม ๓๓ แห่ง 5) กิจกรรมปรับทัศนคติผู้ประกอบการในการสื่อสารกับลูกวัยรุ่นโดยใช้หลักสูตร PATH 6) กิจกรรมให้ความรู้ อสม. แก่นำในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น 7) กิจกรรมการจัดบริการ Mobile Clinic ในชุมชนและโรงเรียน และ 8) กิจกรรมบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เป็นต้น

โรงพยาบาลสนม มีการเชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (One hospital one school : OHOS) เป็นแนวทางการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาล โดยมีการดำเนินงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง และโรงเรียนประถมศึกษา ๑ แห่ง มีการออกเยี่ยมบ้านโดยครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการเก็บข้อมูลในพื้นที่และคืนกลับข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบในเวทีประชาคมหมู่บ้าน และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสนับสนุนเรื่องข้อมูลและกิจกรรม นอกจากนี้โรงพยาบาลสนมมีการเชื่อมโยงระบบส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.สต. และมีเครือข่ายแพทย์อาสา Teen Up Care จากการดำเนินการดังกล่าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (YFHS) พ.ศ. ๒๕๕๖ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และได้รับประกาศนียบัตรการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทำให้โรงพยาบาลสนมได้รับรางวัล Youth Friendly Health Services Clinic Award ดำเนินการตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน และการทำงานแบบเครือข่าย อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วิริยะ เพ็งจันทร์ ชื่นชมการทำงานและเสนอแนะการทำงานในกลุ่มวัยรุ่นควรใช้การเชื่อมโยงระบบ OHOS เป็นแนวทางการดำเนินงาน และใช้มาตรฐาน YFHS เป็นเครื่องมือในการจัดบริการหรือกิจกรรม

การป้องกันเด็กจมน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๕ อปท. เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานโรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการ มีครูฝึกภาคประชาชนครอบคลุมทุกตำบล เรียกว่า “ชมรมผู้ก่อการดี” ทำหน้าที่สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไปว่ายน้ำ นอกจากนี้ยังมีการติดตามแหล่งน้ำต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขต และประเทศ ทำให้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ ผู้ก่อการดีระดับประเทศ ระดับทอง ๑ ทีม (ตำบลนานวม) ผู้ก่อการดีระดับประเทศ ระดับเงิน ๒ ทีม (ตำบลสนมและตำบลโพนโก) ผู้ก่อการดีระดับประเทศ ระดับทองแดง ๔ ทีม (ตำบลแต่น ตำบลหนองอียอ ตำบลระซัง และตำบลหัววัว)

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสนำเสนอนวัตกรรม “วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ” ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในเวทีระดับนานาชาติ อาทิเช่น the 3rd International Rip Current Symposium and the 1st Asian Water Safety Conference, the World Conference on Drowning Prevention 2015 (WCDP) และ World Health Organization ณ ห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่

ตัวชี้วัด	ผลงาน
ร้อยละการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage pregnancy)	ร้อยละ 16.04
เด็กวัยรุ่นอ้วน	2 คน
สายตาดูเด็กนักเรียนปกติ	ร้อยละ ๑๐๐.๐

๓. กลุ่มวัยทำงาน เนื่องจากประชาชนกลุ่มวัยทำงานมีภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงและเบาหวานเพิ่มขึ้นจึงดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อต้านโรคต่างๆ เหล่านี้และขณะนี้อยู่ในช่วงพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมในกลุ่มผู้ป่วยภาวะไตแทรกซ้อน และการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะรอบเอวที่เกินกว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและบริโภคอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสม ได้แก่ โครงการลดน้ำหนัก ลดพุง และลดโรค โครงการยั้งยั้ง ยืดชีวิต พิษโรค โครงการสุขภาพวิถีไทย โครงการประกวดหมู่บ้านหรือหมู่บ้านตัวอย่าง และคลินิกไร้พุง นอกจากนี้มีการให้บริการเชิงรุก การตรวจคัดกรองสุขภาพในชุมชน การรณรงค์เรื่อง ๓ อ. ๒ ส. และการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น สัปดาห์ลดการกินเค็ม ประกวดแอโรบิก การประกวดแข่งขันลดรอบเอวในชุมชน เป็นต้น

๔. กลุ่มวัยสูงอายุ ตำบลสนมเป็นตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว มีการจัดระบบการดูแลสุขภาพตามแนวคิดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส. หรืออสม.) จำนวน ๘๘ คน จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงจำนวน ๔๓ รายและเพิ่มเฉลี่ยหมู่บ้านละ 5 คนรวมทั้งสิ้น 60 คนและจัดอบรมผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ยังไม่ผ่านการอบรม และการดูแลผู้พิการในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานใช้บ้านเป็นที่ดูแล นอกจากนี้มีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) โดยมีกิจกรรมอบรมจิตอาสาให้ความรู้เครือข่าย รพ.สต.ทุกแห่งร่วมกับพระสงฆ์ จัดตั้งทีมสุขภาพแบบสหวิชาชีพ จัดระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วย กิจกรรมทางศาสนา ขอขมาลาโทษ และมีบริการรถรับส่งถึงบ้าน

อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วิริยะ พึ่งจันทร์ คาดหวังว่าอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี และปลอดโรค แข็งแรง มีชีวิตชีวา ปัจจุบันผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐ % ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการดำเนินงานเพื่อผู้สูงวัยกลุ่มนี้โดยมีการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ทีมหมอครอบครัว (family care team) และคู่มือการดูแลผู้สูงอายुरายบุคคล (Care Plan) และที่ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีชมรมผู้สูงอายุบ้านไม่รู้โรย ซึ่งมีกิจกรรมร้องรำทำเพลงเพื่องานรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านนำมาผสมผสานให้เข้ายุคสมัย มีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๖๐ คนแต่ยังไม่มีผู้จัดการผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย

๕. อนามัยสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลสนมผ่านเกณฑ์การประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation, EHA) และกำลังเร่งพัฒนาระบบขยะมูลฝอยให้ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation, EHA) ปีที่ 2

โรงพยาบาลลดโลกร้อน (Green and Clean Hospital) โรงพยาบาลสนมรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน

G : Garbage การกำจัดขยะมีการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และการอบรมการคัดแยกขยะออกเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อพร้อมทั้งดำเนินการ 3 Rs

Reduce Reuse และ Recycle

R : Rest Room ผ่านมาตรฐานส้วม HAS Health Accessibility and Safety

E : Energy มีการออกมาตรการลดการใช้พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร

E : Environment โรงพยาบาลสนมผ่านการประเมินมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน (Healthy Workplace) ปีที่ 5 ระดับทอง

N : Nutrition รมรงค์อาหารปลอดภัย ผักพื้นบ้าน การตรวจสารปนเปื้อนในชุมชน การตรวจแนะนำร้านชำในชุมชน และการจัดเวทีประชาคมคุ้มครองผู้บริโภคน เป็นต้น

C : Communication การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เช่น การจัดนิทรรศการลดโลกร้อนใน รพ.สต. ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน

L : Leader เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานและเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้สู่สาธารณะ

E : Effectiveness เกิดความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน

A : Activities โครงการส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าใส่ยาลดภาวะโลกร้อนกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนม โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพเกษตรอินทรีย์

N : Networking ทำให้ภาคีเครือข่ายเข้าใจ ตระหนัก

การบำบัดน้ำเสียมีการจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามารับผิดชอบโดยตรงและมีการส่งตรวจทุก 3 เดือน ขยะอันตรายของตำบลสนมไม่มี ส่วนขยะทั่วไปทางเทศบาลตำบลสนม จัดทำโครงการเก็บขยะตามเวลา การคัดแยกขยะ และทางเทศบาลตำบลสนมมีที่ทิ้งขยะจำนวน 7 ไร่ ของเทศบาลเอง ซึ่งไม่มีปัญหากับชาวบ้าน

จุดเด่นของการดำเนินงาน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพของอำเภอสนม ได้มีความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานสาธารณสุข และทีมงานจากส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เมื่อได้ทำงานร่วมกันแล้ว ได้มีการนำมาแลกเปลี่ยนทั้งในระดับอำเภอและในแต่ละตำบล โดยผลงานเด่นของอำเภอสนมคือ เครือข่ายดูแลสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุ “บานไม่รู้โรย” ซึ่งเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ และผลงานเด่นอื่นๆ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวยาวน้อย 6 เดือน การป้องกันเด็กจมน้ำ การจัดการขยะติดเชื้อ และโรงพยาบาลลดโลกร้อน เป็นต้น

เครือข่ายเข้มแข็ง: จากการฟังการนำเสนอแต่ละบทนิทรรศการ ได้แก่ 5 กลุ่มวัย และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และการนำเสนอในห้องประชุม เห็นได้ว่า อำเภอสนม มีระบบการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านสุขภาพพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลสนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน กลายเป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลสนม มีบทบาทเป็นผู้กระจายองค์ความรู้ นวัตกรรมสุขภาพ พัฒนาขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และท้ายสุดคือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในแต่ละหมู่บ้าน

Long term care: การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย เป็นหนึ่งในผลงานเด่นของอำเภอสนม โดยมีชมรมผู้สูงอายุเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่กระจายจิตอาสาผู้สูงวัยออกไปช่วยดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ และระบบการการยกย่องชมเชยกลุ่มผู้มีจิตอาสาในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ซึ่งในการเยี่ยมชมครั้งนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ของอำเภอสนมด้วย

โอกาสในการพัฒนาการดำเนินงาน

อำเภอสนมมีเครือข่ายการทำงานที่ค่อนข้างเข้มแข็ง มีโอกาสพัฒนาลงลึกถึงระดับชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายสร้างสุขภาวะทั้งอำเภอ และนำไปสู่ปรากฏการณ์ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป

สิ่งที่ต้องชื่นชม

๑. บุคลากรด้านสาธารณสุขมีความรู้ความสามารถในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและมีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) อย่างเพียงพอ โดยผ่านการอบรมการพัฒนาผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุรุ่นที่ ๑ จากกรมอนามัย
๓. ภาครัฐหรือช่วยให้มีความสำคัญและร่วมดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพให้เข้มแข็งได้แก่ เทศบาล ตำบลสนม หน่วยงานสาธารณสุข อสม. โรงเรียน และชุมชน
๔. พื้นที่ที่มีการบูรณาการการดำเนินงานระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านทางคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ปัญหาและสิ่งที่ต้องเสริมพลัง

๑. ปัญหาเด็กแรกเกิดถึง ๖ เดือนกินนมแม่อย่างเดียวยังมีอัตราที่ต่ำกว่าเกณฑ์
 - ๑.๑ อนาคตกรมอนามัย กำลังผลักดันกฎหมายห้ามส่งเสริมการขายนมผงเลี้ยงดูทารก ขณะผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 - ๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ โรงพยาบาลสนม ควรส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในชุมชน โดยกรมอนามัย ยินดีให้คำปรึกษาให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
๒. ยังมีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและมีรอบเอวเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นในวัยทำงาน
 - ๒.๑ ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ ลดหวานมันเค็ม ในชุมชนเพิ่มขึ้น
 - ๒.๒ ควรส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้น เน้นออกกำลังกายอย่างน้อย ๕ วันต่อสัปดาห์ วันละ ๓๐ นาที

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนธิ ตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ มี ๑๐ หมู่บ้านจำนวนประชากร ๗,๒๔๕ คน ๑,๒๖๙ หลังคาเรือน อบต. ๑ แห่ง รพ.สต. ๑ แห่ง โรงเรียน ๖ แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง วัด/ศูนย์ปฏิบัติธรรม ๘ แห่ง

ภาคบ่าย อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วิริยะ เพ็งจันทร์ และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอำเภอจอมพระ สาธารณสุขอำเภอจอมพระ นายกองค้การ บริหารส่วนตำบลหนองสนธิ นายสมจิตร นามสว่าง พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปัญญา มานูจำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมพระกล่าวรายงาน และนายกองค้การ บริหารส่วนตำบลหนองสนธิ นายสมจิตร นามสว่าง กล่าวต้อนรับโดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

๑. ประธานพิธีเปิดป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

๒. การมอบประกาศนียบัตร อสม. ดีเด่นพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการตำบลต้นแบบการบูรณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้นำ

การเยี่ยมชมและนำเสนอผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นผู้เพิ่มเติม ในรายละเอียดโดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานผู้สูงอายุ กลุ่มงานวัยรุ่น กลุ่มงานเด็กวัยเรียน กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานโรคติดต่อ กลุ่มงาน ไข้เลือดออก และกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมีการเสริมข้อมูลจากส่วนกลางในแต่ละบูท

ปัจจัยความสำเร็จคือการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนด้าน วิชาการจากส่วนกลางซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นจะนำมาาร่วมกันคิดร่วมกันทำ แต่ละกลุ่มงานมีความสัมพันธ์กัน ใน ตำบล บูรณาการกิจกรรมโดยภาคีเครือข่าย ได้แก่ อปท. รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุข อสม. และประชาชน โดยอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วิระ เพ็งจันทร์ ได้ให้แนวคิดว่าการกิจกรรมกลางที่จะทำให้แต่ละกลุ่มงานบูรณา การงานร่วมกันได้คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งการบูรณาการที่ประสบผลสำเร็จจะทำให้ช่วยลดต้นทุน (Cost) ได้

กลุ่มงานเด็กวัยเรียน ส่งเสริมให้เด็กแปร่งฟันหลังรับประทานอาหารเช้า และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ เรียนรู้สิ่งดีๆ ที่มีในชุมชน

กลุ่มงานวัยรุ่น มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาอบด้าน การคุมกำเนิด และมีการเรียนรู้วิชาชีวิต วิชาชุมชน วิชาชีพ และวิชาการควบคู่กันไป รวมทั้งส่งเสริมให้วัยรุ่นยุคใหม่ รู้เท่าทันโรคร้ายใกล้ตัว และลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กอายุ ๑๕-๑๙ ปี โดยมีการดำเนินงานในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยแกนนำ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครู จากผลการดำเนินงานทำให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ ตำบล หนองสนธิ ลดลงจากร้อยละ ๑๘.๐ เป็นร้อยละ ๕.๐

กลุ่มงานผู้สูงอายุ มีชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมออกกำลังกาย ทำบุญ กลุ่มดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) มีกรรมการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ปี ๒๕๕๙ แบ่งออกเป็น

กลุ่ม ๑ เคลื่อนไหวบ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง ซึ่งมี ร้อยละ๑.๒ หรือ ๑๐ คน

กลุ่ม ๒ เคลื่อนไหวบ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายแต่มีภาวะสับสนทางสมอง

กลุ่ม ๓ เคลื่อนไหวไม่ได้และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง ซึ่งมี ร้อยละ๐.๕ หรือ ๖ คน

กลุ่ม ๔ เคลื่อนไหวไม่ได้และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออยู่ ในระยะสุดท้ายของชีวิต ซึ่งมีร้อยละ๐.๑ หรือ ๑ คน

นอกจากนี้ยังมีบริการเยี่ยมอุปกรณ์ในชุมชน เช่น เตียง รถเข็น เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานผู้สูงอายุ เช่น โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินงาน ๑) ผู้สูงอายุจิตอาสาเยี่ยมผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน ๒) กิจกรรมประกวด ครอบครัว ๓) กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ๔) กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวัดในตำบลบุแกรง ช่วงเข้าพรรษา ๕) อบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ๕ กลุ่ม ๕.๑) การอบรมจักรสานไม้ไผ่ ๕.๒) การอบรมการเพาะเห็ดฟาง ๕.๓) การ อบรมการทำดอกไม้จันทร์ ๕.๔) การอบรมการทำพรมเช็ดเท้า ๕.๕) การอบรมการปลูกสมุนไพร ๖) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำบล/ถอดบทเรียน ๗) ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลเพื่อกำหนดกิจกรรมการ วางแผนการดำเนินงานทุกเดือน

กลุ่มงานไข้เลือดออกป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้คนในชุมชนเลือกบริโภคอย่างถูกต้อง สำหรับโภชนาการอยู่ทุกกลุ่มวัย เป็นประเด็นที่พื้นที่สนใจ และต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง ได้แก่หนังสือ คู่มือ แนวทาง โปสเตอร์ แผ่นพับ โมเดล รวมทั้งองค์ความรู้ที่ทันสมัย

กลุ่มงานอาหารปลอดภัย อบต.หนองสนธิ เป็นอบต.ที่ใช้วิถีชุมชนเกษตรอินทรีย์พึ่งพาตนเอง มีนวัตกรรมปลูกผักแบบอินทรีย์ไว้กินเองและนำไปขายในตลาดชุมชน (โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีคนหนองสนธิ)

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมและขยะชุมชน มีการจัดการขยะโดยให้ อสม. เป็นผู้สำรวจปริมาณและประเภทขยะในพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ดูแล คัดแยกขยะ นำขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ อบต. เป็นผู้ให้งบประมาณดำเนินการและรับซื้อขยะที่ได้รับการคัดแยก ขยะที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ตามประเภท เช่น ขยะอินทรีย์นำไปหมัก ทำปุ๋ย ขยะที่ไม่สามารถนำใช้ประโยชน์ได้จะนำไปฝังกลบ ประโยชน์ที่ได้รับคือ ประชาชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ รู้ว่าขยะแต่ละประเภทสามารถคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ได้ ส่วนขยะติดเชื่อจะนำไปกำจัดที่โรงพยาบาล

การดำเนินงานเกี่ยวกับขยะ มีการสำรวจขยะแต่ละบ้าน โดยให้เด็กๆในบ้านดำเนินการเกี่ยวกับขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การนำขยะที่สามารถขายได้ให้อบต. ซึ่งอบต. นำไปขายต่อโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดในการกำจัดขยะ ผลกระทบที่ตามมาทำให้ชาวบ้านรู้ว่าขยะใดเป็นอันตราย ดังนั้นต้องดูแล

สำหรับขยะมูลฝอยทั่วไป ยังคงเป็นปัญหา ทำให้เกิดการขับเคลื่อนของ อบต. ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า การจัดการมูลฝอยติดเชื่อ มีการดำเนินการได้ตามมาตรฐาน โดยส่งไปกำจัดที่โรงพยาบาลจอมพระ และมีการนำข้อมูลการขนส่งมูลฝอยติดเชื่อเข้าโปรแกรมการกำกับติดตาม การขนส่งมูลฝอยติดเชื่อผ่านเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับโรงพยาบาลจอมพระ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงสาธารณสุข และพบว่าขยะทั่วไป อบต. มีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกต้อง

รพ.สต.หนองสนธิ ได้ดำเนินการ Green and Clean Hospital ดังต่อไปนี้

G – Garbage การกำจัดขยะมีการคัดแยกขยะออกเป็น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะติดเชื่อ พร้อมทั้งดำเนินการ ๓ Rs

Reduce ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน เช่น กล่องโฟม

Reuse นำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้นำกลับมาใช้ใหม่ หรือซ่อมแซมใช้ใหม่

Recycle คัดแยกขยะเพื่อการจำหน่ายและแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่

R – Rest Room ดำเนินการตามมาตรฐาน HAS

H – Healthy สะอาด

A – Accessibility เพียงพอ

S – Safety ปลอดภัย

Energy ประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ และประกาศนโยบายประหยัดพลังงานใน รพ.สต.

Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน โดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้ดูสวยงาม และปลูกต้นไม้ติดอาคารเพิ่มความเย็นระบายอากาศ

Nutrition วรรณรงค์อาหารปลอดภัย ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน โดยจัดทำแปลงพืชผักสวนครัว ปลอดภัย โรงเรียนนวัตกรรมการสุขภาพเกษตรอินทรีย์ ดำเนินกิจกรรม เช่น ตรวจสอบปนเปื้อน โดยชุมชน และนักเรียนในโรงเรียน การตรวจแนะนำร้านชำโดยชุมชน จัดเวทีประชาคมคุ้มครองผู้บริโภค

C = Communication การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ เช่น การจัดนิทรรศการลดโลกร้อนใน รพ.สต. ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน

การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนัก ยังเกิดความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงาน และประชาชน โดยการจัดนิทรรศการลดโลกร้อน ใน รพ.สต. ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน

L : Leader ทำหน้าที่สร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน และเป็นแหล่งถ่ายทอดการเรียนรู้สู่สาธารณะได้ และดำเนินการอย่างบังเกิดผลและมีประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Green พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงานอื่นๆ หรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น โรงเรียนนวัตกรรมการสุขภาพเกษตรอินทรีย์

๓. รับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเสริมพลังระบบสุขภาพอำเภอและตำบลจัดการ สุขภาพแบบบูรณาการของเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

การดำเนินงานที่มสุขภาพตำบล ด้วยระบบสุขภาพอำเภอ ทำให้ทราบข้อมูลต่างๆ ของประชาชนใน ตำบลหนองสนธิ เช่นมี คนป่วยร้อยละ ๑๙ มีภาวะเสี่ยงจากสุราร้อยละ ๑๙ ภาวะเสี่ยงจากบุหรี่ร้อยละ ๑๗ ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพร้อยละ ๑๖ เป็นต้น แล้วจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยจัดทำแผนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม จากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เข้ามาช่วย และได้รับความรู้จากมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพโดย นายแพทย์ อมร นนทสุต มูลนิธิอุทัย สุขสุขโดย นายแพทย์อุทัย สุขสุข และมูลนิธิสาธารณสุขมูลฐาน โดย นายแพทย์ ไพจิตร ปวะบุตร ช่วยอบรมเจ้าหน้าที่

ตำบลหนองสนธิได้รับการส่งต่อการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพจากจังหวัดและอำเภอ เช่น Provincial Health Board , District Health Board , และแผนสุขภาพ ๕ ปีของจังหวัด

ในการนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของตำบลหนองสนธิ นำเสนอแนวคิดการใช้ยุทธศาสตร์ SLM และค่า กลางในการบริหารจัดการสุขภาพ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยปรับเปลี่ยนทุกๆ ปีเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน รวมทั้งค่ากลางที่ใช้ในการบูรณาการการทำงานของอสม.ในการลงพื้นที่ และมอบ “อสม.เชี่ยวชาญ” ซึ่งเป็นคน ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ โดยการหาคนที่เราสามารถทำงานร่วมกันซึ่งสามารถลด ต้นทุนค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก ในการทำค่ากลางนั้นใช้ตาราง ๑๑ ช่อง ซึ่งในช่องกิจกรรมสำคัญให้เขียนกิจกรรม อย่างน้อย ๓-๕ กิจกรรม ในแต่ละประเด็นงาน แล้วนำมาเทียบกันว่ากิจกรรมไหนสามารถทำร่วมกันได้ ใน เวลาเดียวกัน ทำให้สามารถรู้ปัญหา เพื่อนำมากำหนดแผน และหาแนวทางการดำเนินการร่วมกันได้

เทศบาลตำบลหนองสนธิ มีการดำเนินงานโดยการนำข้อมูลจากประชาชน ทีมงานภาคีเครือข่ายมา ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นดังภาพ



วิธีการหาค่ากลางของเทศบาลตำบลหนองสนธิ คือสิ่งที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจนพัฒนาเป็นสิ่งใหม่คือนวัตกรรม และสำหรับการกำหนดค่ากลางควรเป็นค่ากลางระดับเขตเท่านั้น จึงจะสามารถนำมาปรับใช้ในบริบทของพื้นที่นั้นๆ และเหมาะสมสำหรับประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

สำหรับค่ากลางมีวิธีคิดดังนี้ นำเอา ๗ กลุ่มงานทำตารางไขว้กับกิจกรรมที่สำคัญซึ่งคิดจากเสียงสูงทำอย่างไร เสียงปานกลางทำอย่างไร เสียงต่ำทำอย่างไร สำหรับลำดับความเสี่ยงใช้ข้อสม.หรือทีมหมอครอบครัวเป็นผู้กำหนด โดยกิจกรรมใดใช้บ่อยเกินกว่าร้อยละ ๖๕ ยกเป็นค่ากลาง สำหรับกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้บ่อยแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากที่สุด ยกเป็นค่ากลาง

การนำค่ากลางมาใช้ในตำบลจัดการสุขภาพ

กระบวนการหาค่ากลางโดยสำรวจจากค่ากลางในระดับเขต ซึ่งค่ากลางในระดับเขตไม่สามารถใช้กับทุกจังหวัดได้เนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละจังหวัดต้องนำค่ากลางระดับเขตมาปรับใช้ ส่วนอำเภอต้องนำค่ากลางระดับจังหวัดมาปรับใช้ มีการจัดทำตารางบูรณาการ โดยนำกิจกรรมสำคัญของแต่ละกลุ่มงานมาพิจารณาว่ามีกิจกรรมใดที่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ (ทำครั้งเดียวให้ได้หลายงาน) เพื่อประหยัดงบประมาณและเวลา ปัจจุบันมีค่ากลางจากการสำรวจในกลุ่มงานและค่ากลางคาดหวัง

การร่วมแรงร่วมใจการของภาคีเครือข่าย แกนนำทุกระดับ โดยเฉพาะ อสม. ที่มีการแบ่งตามหมู่บ้านและ อสม. ตามกลุ่มงาน อสม. ทุกคนเต็มใจทำงานด้วยจิตอาสาและไม่มีปัญหาการดำเนินงานในปัจจุบัน อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์วิริยะ เฟื่องจันทร์ ชื่นชมและขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของการดำเนินงาน ตำบลหนองสนธิ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

การตรวจเยี่ยมตำบลจัดการสุขภาพตนเอง ของตำบลหนองสนธิแห่งนี้ ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมและนวัตกรรมด้านต่างๆ จากแต่ละกลุ่มวัยและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำเสนอค่ากลางมาใช้ในการจัดการสุขภาพตำบล ในขณะที่งานด้านอื่นๆ ก็มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น โครงการโรงเรียนพ่อแม่ (ซึ่งจะมีกิจกรรมให้พ่อแม่ผู้ปกครองไปนั่งเรียนกับลูกหรือ

บุตรหลานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยเรียน) หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (ส่งเสริมให้ชาวบ้านบริโภคผักปลอดสารเคมี และจำหน่ายในตลาดชุมชน) เป็นต้น และยังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนและกิจกรรมพัฒนาตำบล

บูรณาการงานด้วยการใช้ค่ากลาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสนธิ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสนธิ ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการวางแผนงานกิจกรรมสุขภาพของชุมชน โดยนำกลยุทธ์การหาค่ากลาง (กิจกรรมสำคัญหรือกิจกรรมที่ทำโดยทั่วไปในงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของตำบล) มาใช้เพื่อบูรณาการงานแต่ละด้าน และกำหนดเป็นกลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานผู้สูงอายุ กลุ่มงานวัยรุ่น กลุ่มงานเด็กวัยเรียน กลุ่มงานอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มงานเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลุ่มงานอาหารปลอดภัย กลุ่มงานโรคติดต่อและใช้เลือดออก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และกลุ่มงานขยะและสิ่งแวดล้อม จากนั้นได้พิจารณากลไกการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มงานและทีมงาน ซึ่งคัดเลือกจาก อสม. จากความถนัดและความสมัครใจของแต่ละบุคคล เกิดเป็นทีมงาน อสม. ที่ช่วยกันทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงงานและกิจกรรมอย่างบูรณาการ

โอกาสในการพัฒนาการดำเนินงาน

การใช้ค่ากลางของตำบลหนองสนธิ มีการพัฒนาต่อยอดไปยังประเด็นงานอื่นๆ เช่น การปลูกพืชผักอินทรีย์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นชุมชนต้นแบบในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่ชุมชนร่วมกันคิดและวิเคราะห์เอง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง จนพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง (Healthy Community) เป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด	ผลงาน
อัตราการฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์	ร้อยละ ๕๑.๗
พัฒนาการสมวัย	๘๗.1%
เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นร่วมกับภาคีเครือข่าย	๑๐๐%
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	๑๐๐%
อัตราการส่วนการตายมารดา	๐.๐ ต่อแสนการเกิดมีชีพ
เด็ก ๐ - ๕ ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน	๘๑.๐%
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	๑๐.๓%
อัตราการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	๘๙.๖%
เด็กนักเรียน (๕ - ๑๔ ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	๓.๑%
นักเรียนอายุ (๖ - ๑๔ ปี) มีรูปร่างเตี้ยและเตี้ย	๒.๕%
อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี จากการจมน้ำ	๐.๐%
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี	๑๘.๒%
ทีมหมอครอบครัวทำการเยี่ยมบ้าน	๑๐๐.๐%
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี	๑๔.๘%
คัดกรอง ADL ต่อกระจก สุขภาพช่องปาก ข้อเสื่อม สมองเสื่อม	๙๕%
Care giver	๑๐ คน

สิ่งที่ต้องชื่นชม

๑. ภาศึเครือข่ายร่วมดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง และให้ความสำคัญ ได้แก่ อบต.หนองสนธิ หน่วยงานสาธารณสุข อสม. โรงเรียน ชุมชน เครือข่ายสุขภาพตำบล หน่วยงานจิตอาสา เป็นต้น
๒. อสม. มีส่วนร่วมในการดำเนินงานบูรณาการระบบสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย โดยเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น ๙ กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมและพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนแต่ละโครงการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
๓. บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Giver) อย่างเพียงพอ โดยผ่านการอบรมการพัฒนาผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๑ จากกรมอนามัย
๔. การดำเนินงานระบบสุขภาพตำบลหนองสนธิแบบบูรณาการ ๕ กลุ่มวัย เป็นรูปแบบวิเคราะห์ปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน มากำหนดเป็นค่ากลาง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ปัญหาและสิ่งที่ต้องเสริมพลัง

๑. ควรส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในชุมชนเพิ่มขึ้น เน้นออกกำลังกายอย่างน้อย ๕ วัน ต่อสัปดาห์ วันละ ๓๐ นาที แทนการออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาที พอประมาณ ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอในการส่งเสริมทางด้านสุขภาพ
๒. ควรส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กแรกเกิดถึง ๖ เดือน ในครบตามเกณฑ์

สรุปผลการเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่ตำบลต้นแบบ ๖ มีดังนี้

ทั้งสองพื้นที่ที่สิ่งเหมือนกันและเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานคือการร่วมมือกันทำงานของภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและคนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากผู้บริหาร มีนโยบายและกำหนดผู้รับผิดชอบงานชัดเจน มีจิตอาสาที่จะมาร่วมกันทำงานเพื่อชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนของตนเองมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ภาพการทำงานของทั้งสองพื้นที่จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยพื้นที่รพ.สต.สนม อำเภอสนม จะเห็นภาพการทำงานที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพเองในทุกกิจกรรม ส่วนการทำงานของพื้นที่ตำบลหนองสนธิ จะเป็นภาพที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมี อสม.เชี่ยวชาญแต่ละด้านจะเป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ โดย อสม.ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ ส่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจะมีการวางแผนการแก้ปัญหาพร้อมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.

สำหรับตำบลต้นแบบบูรณาการ ๕ กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากรัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย service plan และระบบ Long Term Care ให้ลงสู่พื้นที่ในระดับตำบล โดยการดำเนินงานแบบประชารัฐทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ๕ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกคน

จากการลงพื้นที่ทำให้เห็นภาพการทำงานของพื้นที่ ซึ่งเป็นด่านแรกในการทำงานส่งเสริมสุขภาพที่นักวิชาการจากส่วนกลางเป็นผู้คิดวางแผนนโยบายในการดำเนินงาน เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คิดจะต้องรู้และเห็น

ภาพการทำงานของพื้นที่ จะได้วางแผนแนวทาง และนโยบายการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของพื้นที่ พร้อมทั้งเอื้อต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

1. **แกนนำ** พื้นที่ที่มีการสร้างเครือข่ายและแกนนำขยายในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการสร้างแกนนำทางด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยความร่วมมือจากประชาชน

2. **การบูรณาการทำงานร่วมกัน** พื้นที่ได้ดำเนินงานกันแบบการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นการทำงานเป็นทีมและสามัคคีกัน รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งตนเองด้านสุขภาพได้ ไม่ทอดทิ้งกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

3. **การบริหารจัดการ(คน เงิน ของ)** พื้นที่มีการดำเนินงานทางด้านการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และสิ่งของ ซึ่งเป็นการพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน

4. **เกิดนวัตกรรมใหม่** จากการดำเนินงานของพื้นที่ได้ความร่วมมือจากประชาชนโดยการเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดและการสนับสนุนการทำงานจากองค์กรทางด้านสุขภาพทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้น ที่เรียกว่า “นวัตกรรม” ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

๓.ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสาร พูดคุย และให้ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่ (เช่น ท่านอธิบดีฯ มักจะยกข้อมูลข้อเท็จจริงและสถิติของประเทศ มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของพื้นที่เพื่อให้เห็นจุดเด่นหรือสิ่งที่พื้นที่ควรพัฒนาต่อ)

- ได้เรียนรู้และเข้าใจข้อจำกัดและช่องทางพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่พื้นที่ เช่น ผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น คือผู้นำท้องถิ่น และกลไกทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือ ฝ่าย/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเข้ามามีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้

รายชื่อผู้เข้าร่วมการเยี่ยมชมพลัง

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สำนัก/กอง
นางสาวรติพร สุขอรุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักส่งเสริมสุขภาพ
นางวิมล บ้านพวน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
นางลลนา ทองแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
นางสาวบุษกร แสงแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
นายสุพจน์ รื่นเรืองกลิ่น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักโภชนาการ
นางสาวณัชชา เปรมประยูร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
นายปราโมทย์ เสพสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาววาสนา ลุนสำโรง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
นายวัชรินทร์ แสงสัมฤทธิ์ผล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นางสาวกุลศรา เอกษมานนท์	นักจัดการงานทั่วไป	สำนักทันตสาธารณสุข
นางสาวพรรณธิภา ศรีชนะ	นักวิชาการสาธารณสุข	สำนักสร้างและจัดการความรู้
นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร	นักวิชาการการเงินและบัญชี	สำนักสร้างและจัดการความรู้



